

**ประเด็นปัญหาที่ ๓ นักสาธารณสุขระดับชำนาญการ ยังไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มพิเศษ (พ.ต.ส.)**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้มีมติกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติม สายงานสาธารณสุข ตำแหน่ง นักสาธารณสุข โดยเป็นสายงานที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งเป็นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิต งานที่กระทำต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนกำหนดให้ผู้ที่เข้าสู่สายงานนักสาธารณสุข จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาธารณสุขชุมชนและเป็นลักษณะงานที่ไม่สามารถมอบหมายให้ผู้มีคุณสมบัติอย่างอื่นปฏิบัติงานแทนได้ ซึ่งเข้าลักษณะสายงานที่อาจกำหนดให้เป็นสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามความในมาตรา ๕ (ก) แห่งพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งหน่งทางการบริหารซึ่งไม่ใช่ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ให้มีบุคลากรเพียงพอทดแทนความขาดแคลนของสายงานผู้ให้บริการหลัก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงขอเสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณาการเพิ่มให้สายงานนักสาธารณสุขเป็นสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง และพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ตำแหน่งทางการบริหารของตำแหน่งนักสาธารณสุข เนื่องจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม ยังมีได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นตำแหน่งทางการบริหารของตำแหน่งนักสาธารณสุข เช่น การกำหนดตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือผู้อำนวยการสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ เป็นตำแหน่งนักสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้จัดทำข้อเสนอดังกล่าว ส่ง ก.พ. พิจารณาต่อไป ดังนี้

**๑. กำหนดสายงานสาธารณสุข ตำแหน่งนักสาธารณสุขให้เป็นสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง**

๒. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือผู้อำนวยการสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ โดยเพิ่มสายงานนักสาธารณสุข ให้กำหนดตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการพิเศษ ในฐานะหัวหน้าหน่วยคล่องกับลักษณะงานของตำแหน่งนักสาธารณสุข และภารกิจโครงสร้างตำแหน่งสายงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

๓. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์ โดยถอดตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติออกจากบัญชีชื่อตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานข้องกับงานบริการทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคลและเพิ่มให้แก่หน่วยงาน

ซึ่งขณะนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำข้อเสนอดังกล่าว ส่ง ก.พ. พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๒/๒๑๖๖๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สำหรับเงินเพิ่มพิเศษ พตส. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ และกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้ส่งคำขอ “ปรับปรุงประกาศ ก.พ. เรื่องกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ หลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)” และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสามัญประจำกระทรวงสาธารณสุขแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้สำนักงาน ก.พ. พิจารณาแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.พ. โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

๑. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๕.๐๒/๓๙๗๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เสนอขอปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ต่อเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เพื่อให้หลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

๒. หนังสือ ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒.๒/๑๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ขอให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาการปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำข้อมูลดังกล่าวและส่งให้สำนักงาน ก.พ. แล้ว ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๕/๓๐๖๙๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๕/๓๖๑๔๑ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

๓. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๕/๗๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามหนังสือ รอนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อกำกับดูแลให้สำนักงาน ก.พ. เร่งดำเนินการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

๔. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๕/๔๑๔๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ติดตามความก้าวหน้าการขอปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และส่งเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งแพทย์แผนไทย และขอเพิ่มเติมตำแหน่งแพทย์ สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต ในกลุ่มที่ ๓ ตามบัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน

๕. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๕/๑๘๗๓ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ติดตามความก้าวหน้าการขอปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และขอเพิ่มเติมตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

๖. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๕/๒๗๐๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ติดตามความก้าวหน้าการขอปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

๗. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๕/๓๓๕๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ขอเพิ่มเติมตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ในประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน

๘. หนังสือหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๕/๓๖๐๔ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ติดตามความก้าวหน้าการขอปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

๙. หนังสือหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๕/๘๖๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ติดตามความก้าวหน้าการขอปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และส่งข้อมูลตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฉบับแก้ไข

๑๐. หนังสือหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๕/๑๒๗๘ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ติดตามความก้าวหน้าการขอปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

๑๑. หนังสือหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๕/๔๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เสนอขอปรับปรุงประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ หลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เนื่องจากรายละเอียดการขอปรับปรุงหลักเกณฑ์ ตั้งแต่ข้อ ๑-๑๐ มีระยะเวลาเกินกว่า ๖ ปี ประกอบกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงไป

๑๒. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๕/๑๗๒๒ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ติดตามความก้าวหน้าการขอปรับปรุงประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ หลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

๑๓. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๕/๒๒๖๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส่งเอกสารเพิ่มเติมแพทย์สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต ในประกาศ เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒

#### ผู้ให้ข้อมูล :

๑. กลุ่มงานอัตรากำลัง โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๕๖

๒. กลุ่มงานบริหารผลการปฏิบัติราชการและเงินเดือน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๕๘

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นปัญหาที่ ๔ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานใน รพ.สต. และกรมควบคุมโรค ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นนักสาธารณสุข เนื่องจากติดเงื่อนไขสายงานทางการแพทย์และบริการทางการแพทย์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้มีมติกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติม สายงานสาธารณสุข ตำแหน่งนักสาธารณสุข โดยเป็นสายงานที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งเป็นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิต งานที่กระทำต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนกำหนดให้ผู้ที่เข้าสู่สายงานนักสาธารณสุขจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาธารณสุขชุมชนและเป็นลักษณะงานที่ไม่สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นทำได้อย่างอื่นปฏิบัติงานแทนได้ ซึ่งเข้าลักษณะสายงานที่อาจกำหนดให้เป็นสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามความในมาตรา ๕ (ก) แห่งพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งหน่งทางการบริหารซึ่งไม่ใช่ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ให้มีบุคลากรเพียงพอทดแทนความขาดแคลนของสายงานผู้ให้บริการหลัก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงขอเสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณาการเพิ่มให้สายงานนักสาธารณสุขเป็นสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง และพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ตำแหน่งทางการบริหารของตำแหน่งนักสาธารณสุข เนื่องจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม ยังมีได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นตำแหน่งทางการบริหารของตำแหน่งนักสาธารณสุข เช่น การกำหนดตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ เป็นตำแหน่งนักสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้จัดทำข้อเสนอดังกล่าว ส่ง ก.พ. พิจารณาต่อไป ดังนี้

๑. กำหนดสายงานสาธารณสุข ตำแหน่งนักสาธารณสุขให้เป็นสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง

๒. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ โดยเพิ่มสายงานนักสาธารณสุข ให้กำหนดตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการพิเศษ ในฐานะหัวหน้าหน่วยคล่องกับลักษณะงานของตำแหน่งนักสาธารณสุข และภารกิจโครงสร้างตำแหน่งสายงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

๓. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์ โดยถอดตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติออกจากบัญชีชื่อตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานข้องกับงานบริการทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคลและเพิ่มให้แก่หน่วยงาน

ซึ่งขณะนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำข้อเสนอดังกล่าว ส่ง ก.พ. พิจารณาเรียบร้อยแล้ว  
ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๒/๒๑๖๖๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

**ผู้ให้ข้อมูล :**

กลุ่มงานอัตรากำลัง

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๕๖

**ประเด็นปัญหาที่ ๕ นักวิชาการสาธารณสุข ที่มีตำแหน่งทางบริหาร (ผอ.รพ.สต และสาธารณสุขอำเภอ) และ ตำแหน่งทางชำนาญการพิเศษ ยังไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุขได้**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้มีมติกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติม สายงานสาธารณสุข ตำแหน่ง นักสาธารณสุข โดยเป็นสายงานที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งเป็นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิต งานที่กระทำต่อมนุษย์และ สิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนกำหนดให้ผู้ที่เข้าสู่สายงานนักสาธารณสุข จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาธารณสุขชุมชนและเป็นลักษณะงานที่ไม่สามารถ มอบหมายให้ผู้มีคุณวุฒิอย่างอื่นปฏิบัติงานแทนได้ ซึ่งเข้าลักษณะสายงานที่อาจกำหนดให้เป็นสายงานที่มีสิทธิ ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามความในมาตรา ๕ (ก) แห่งพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งหน่งทางการบริหารซึ่งไม่ใช่ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการ พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ให้มีบุคลากรเพียงพอทดแทนความขาดแคลนของสายงานผู้ให้บริการหลัก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงขอเสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณาการเพิ่มให้สายงานนักสาธารณสุขเป็นสายงานที่มี สิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง และพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ตำแหน่งทางการบริหารของตำแหน่งนักสาธารณสุข เนื่องจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งที่กำหนด ไว้เดิม ยังมีได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นตำแหน่งทางการบริหารของ ตำแหน่งนักสาธารณสุข เช่น การกำหนดตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลหรือผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ เป็นตำแหน่งนักสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้จัดทำข้อเสนอดังกล่าว ส่ง ก.พ. พิจารณาต่อไป ดังนี้

๑. กำหนดสายงานสาธารณสุข ตำแหน่งนักสาธารณสุขให้เป็นสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำ ตำแหน่งในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง

๒. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ และตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ โดยเพิ่มสายงาน นักสาธารณสุข ให้กำหนดตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการพิเศษ ในฐานะหัวหน้าหน่วยคล้อยกับลักษณะงาน ของตำแหน่งนักสาธารณสุข และภารกิจโครงสร้างตำแหน่งสายงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนด

๓. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงาน ที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางการแพทย์ โดยถอดตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติออกจากบัญชีชื่อตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานข้องกับการบริการทาง การแพทย์ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคลและเพิ่มให้แก่งาน

ซึ่งขณะนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำข้อเสนอดังกล่าว ส่ง ก.พ. พิจารณาเรียบร้อยแล้ว  
ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๒/๒๑๖๖๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

**ผู้ให้ข้อมูล :**

กลุ่มงานอัตรากำลัง

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๕๖

ประเด็นปัญหาที่ ๖ นักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ ที่รอประเมินระดับชำนาญการ (ทำอวช.) หากมีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นนักสาธารณสุข จะเริ่มนับอายุอายุงานระดับปฏิบัติการเมื่อมีใบประกอบวิชาชีพ

สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ ไว้ดังนี้

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

๔. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

สำหรับคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

สำนักงาน ก.พ. และ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว ๖๕๐๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗) ได้กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคล ดังนี้

๑. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

๒. มีคุณสมบัติเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานต่าง ๆ คุณวุฒิ หรือการอบรมหลักสูตรเพิ่มเติม ครบถ้วนตามที่ ก.พ.กำหนดในแต่ละสายงาน ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ ตำแหน่งประเภทวิชาการ

๓. มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง ตามคุณวุฒิของบุคคล สำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

คุณวุฒิ	ระดับชำนาญการ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	๖ ปี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (หลักสูตร ๕ ปี)*	๕ ปี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (หลักสูตร ๖ ปี)*	๔ ปี
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า	๔ ปี
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือวุฒิปับตร หรือหนังสืออนุมัติปับตร	๒ ปี



\*หมายถึง คุณสมบัติปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ปี) และคุณสมบัติปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า ๖ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่ ก.พ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในสายงานที่กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ในกรณีที่ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณสมบัติของบุคคลตามตารางข้างต้นไม่มีหรือมีแต่ไม่ครบ ก็อาจพิจารณาว่าระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นของตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ ประเภทบริหาร หรือตำแหน่งอย่างอื่นตามที่ ก.พ. กำหนดมานับเป็นระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกือกลกันได้ ดังนี้

๑. การนับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกือกล ให้พิจารณาจากลักษณะงาน ปฏิบัติงานอยู่จริงตามข้อเท็จจริงและคำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ โดยช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่จะนำมานับนั้น ต้องเป็นช่วงระยะเวลาที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งในส่วนของคุณวุฒิและคุณสมบัติอื่นที่ไม่ใช่ในส่วนของระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ในประเภทและระดับตำแหน่ง มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้

๑.๑ ในกรณีที่เป็นการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานของตำแหน่งประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ ประเภทบริหาร หรือตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าตามที่ ก.พ. กำหนด ให้พิจารณานับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามข้อเท็จจริงของลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยู่จริง

๑.๒ ในกรณีที่เป็นการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานของตำแหน่งประเภททั่วไป หรือตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าตามที่ ก.พ. กำหนดให้พิจารณานับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามข้อเท็จจริงของลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยู่จริง โดยให้นับได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่นำมานับ

๒. กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งหรือระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกือกลสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมา ให้คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา

ดังนั้น นักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ ที่รอประเมินระดับชำนาญการ (ทำอวช.) หากย้ายเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นนักสาธารณสุขแล้ว และมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานนักสาธารณสุขไม่ครบ ตามที่กำหนดข้างต้น อาจนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขมานับเป็นระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกือกลกับตำแหน่งนักสาธารณสุขได้ไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ทั้งนี้ การนับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกือกล จะต้องเสนอคณะกรรมการ

ประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้ง เป็นผู้พิจารณา โดยพิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่จริงตามข้อเท็จจริงและคำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ

**ผู้ให้ข้อมูล :**

๑. กลุ่มงานประเมินบุคคลและวิชาการ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๒๒
  ๒. กลุ่มงานสร้างความต่อเนื่องทางการบริหาร โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๗๔
- กองบริหารทรัพยากรบุคคล  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

**ประเด็นปัญหาที่ ๗ นักสาธารณสุข ไม่สามารถโอนย้าย หรือถ่ายโอนได้ หากตำแหน่งปลายทาง ยังไม่กำหนด ตำแหน่งนักสาธารณสุข**

กรณีที่มีความประสงค์ย้าย/โอน แต่ปลายทางไม่ได้กำหนดเป็นตำแหน่งนักสาธารณสุขไว้ ซึ่งถ้าหากมีความประสงค์จะย้าย/โอน ก็สามารถไปตำแหน่งที่มีคุณสมบัติตำแหน่งอื่นได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด

**การโอน**

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขสามารถโอนไปส่วนราชการอื่นได้อยู่ที่ดุลยพินิจของส่วนราชการปลายทาง จะพิจารณารับโอนไปดำรงตำแหน่งใดที่มีลักษณะงานที่เคยปฏิบัติหรือมีคุณลักษณะตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะโอนไปและอยู่ที่ความยินยอมของเจ้าตัวว่าจะยินยอมโอนไปตำแหน่งนั้นหรือไม่

**การย้าย**

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถขอปรับปรุงตำแหน่งจากนักวิชาการสาธารณสุข เป็นนักสาธารณสุขตามโครงสร้างที่กำหนดให้มีนักสาธารณสุขได้ โดยต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้จัดทำหนังสือแจ้งขอกำหนดตำแหน่งเป็นนักสาธารณสุขไปให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการ และเมื่อหน่วยงานได้รับแจ้งอนุมัติการปรับปรุงตำแหน่งแล้ว หน่วยงานสามารถออกคำสั่งย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักสาธารณสุขได้

**ผู้ให้ข้อมูล :**

กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๒๐๗๐

**ประเด็นปัญหาที่ ๘ สายงานทั่วไป (เจ้าพนักงาน) ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน  
ยังไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข**

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้  
คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่ได้กำหนดให้สาขาวิชาสาธารณสุข  
ศาสตร์ เป็นวุฒิคัดเลือก เพราะฉะนั้นการเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข จึงต้องเป็นการสอบแข่งขัน ทั้งนี้  
ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบให้ตำแหน่งนักสาธารณสุข และนักจิตวิทยา เสนอ สำนักงาน ก.พ.  
พิจารณาขอกำหนดเป็นวุฒิคัดเลือก นั้น อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล เสนอสำนักงาน ก.พ. ต่อไป

**ผู้ให้ข้อมูล :**

กลุ่มงานสรรหาบุคคล

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๔๒